

14 พฤศจิกายน 2559

เรื่องชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ปี 2559

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ซี.พี.แอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 ซึ่งมีผลขาดทุนสุทธิ 0.81 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 1.64 ล้านบาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 148.99 โดยซึ่งมีสาเหตุสำคัญคือ

1. บริษัทฯ มีรายได้จากการขายหนัง 380 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้จากการขาย 525 ล้านบาท ทั้งนี้เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว อย่างไรก็ตามทางฝ่ายบริหารพยายามใช้จังหวะเวลานี้เป็นโอกาสในการปรับปรุงการบริหารสินค้า จัดการสินค้าและมีการพัฒนาธุรกิจใหม่ ๆ ซึ่งจะส่งผลดีกับเราในระยะยาว และทำให้บริษัทฯ มีความแข็งแกร่งขึ้น

2. บริษัทฯ สามารถจัดการกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนทางการเงินได้ดีขึ้นเป็นลำดับ โดยในรอบบัญชีนี้บริษัทฯ มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 3.90 ล้านบาท โดยเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 21.44 ล้านบาท

3. บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทร่วม 6.72 ล้านบาท ซึ่งในขณะนี้บริษัทร่วมอยู่ในระหว่างการติดตั้งระบบเครื่องจักรโดยคาดว่าจะเดินหน้าการผลิตได้เต็มกำลังภายในปลายปีนี้ อย่างไรก็ตามการร่วมลงทุนกับบริษัทร่วมนี้จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถบริหารวัตถุดิบต้นทางได้ดีขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องสต็อกวัตถุดิบไว้เป็นจำนวนมากเหมือนที่ผ่านมา อีกทั้งยังสามารถช่วยในการบริหารวัตถุดิบได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าซึ่งจะช่วยในเรื่องการบริหารต้นทุน

สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 บริษัทฯ มีสินทรัพย์และหนี้สินเพิ่มขึ้นจากงวดที่แล้ว โดยมีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นเนื่องจากบัญชีเงินสด และเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม ในทางตรงกันข้ามบริษัทฯ ก็มีหนี้สินที่เกิดจากการดำเนินงานตามปกติเพิ่มขึ้น เนื่องจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และบัญชีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น แต่ทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระสำคัญกับทางบริษัทฯ ในเรื่องความเสี่ยงทางการเงิน เพราะเมื่อพิจารณา



สภาพคล่องทางการเงินแล้ว พบว่าบริษัทยังมีความสามารถจ่ายชำระดอกเบี้ยได้ นอกจากนี้เมื่อคำนวณหนี้สินต่อส่วน  
ของผู้ถือหุ้น พบว่าบริษัทยังมีความปลอดภัยเพราะยังอยู่ในความคุ้มครองของส่วนผู้ถือหุ้น โดยอัตราส่วนภาระหนี้สินมี  
เพียง 0.67 เท่า นั้นหมายความว่าหนี้สินมีมูลค่าเพียง 0.67 ของส่วนผู้ถือหุ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน)

กรรมการและเลขานุการบริษัท